



ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๖/ว ๑๐๕๑๕

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓/ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายและการปฏิบัติราชการของแพทย์ ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/  
โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๘๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑  
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายและการปฏิบัติราชการ การโอน การลาศึกษาต่อ และการลาออกจากราชการของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญา ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้ทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเหมาะสมกับสถานการณ์ และภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม จึงพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายและการปฏิบัติราชการของแพทย์ผู้ให้สัญญาของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยยกเลิกหลักเกณฑ์เฉพาะการย้ายและการปฏิบัติราชการของแพทย์ ที่กำหนดไว้เดิมตามข้อ ๑ ของหนังสือที่อ้างถึง และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การย้ายและการปฏิบัติราชการของแพทย์ ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ดังต่อไปนี้

ปีที่ ๑ แพทย์ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ ๑ ตามสถานที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ปีที่ ๒ และปีที่ ๓ แพทย์ทุกคนต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลชุมชน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรร ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นกรณีพิเศษผู้ตรวจราชการกระทรวงอาจพิจารณาให้ย้ายภายในเขตนั้น ๆ ได้ และกรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นได้และต้องย้ายข้ามเขตสุขภาพ ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป สำหรับการขอย้ายเข้าโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ให้เป็นไปตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอกาส ภารักษ์วินพงศ์)  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๕๐ , ๑๔๕๖ , ๑๔๖๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๔๕๐

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0201.032/ว 81



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

8 เมษายน 2551

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการ  
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0203/95/ว 29  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2541

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญา ฯ ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้ทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้าย โอน ลาศึกษาต่อ และการออกจากราชการของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เดิม และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้

## 1. การย้าย และ การปฏิบัติราชการ

### แพทย์

1. ปีที่ 1 แพทย์ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ตามสถานที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. ปีที่ 2 แพทย์ทุกคนต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลชุมชน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรร ยกเว้น กรณีที่แพทย์ต้องกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิม (สังกัดส่วนราชการอื่น นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

3. ปีที่ 3 แพทย์ทุกคนต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลชุมชน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรร ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นกรณีพิเศษผู้ตรวจราชการกระทรวงอาจพิจารณาให้ย้ายภายในเขตนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นได้ ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ดุลยพินิจพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

### ทันตแพทย์

1. ย้ายภายในจังหวัด ผู้ขอย้ายต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ย้ายข้ามจังหวัด ผู้ขอย้ายต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี การย้ายจากวิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งหนึ่งไปปฏิบัติงานยังวิทยาลัยการสาธารณสุขอีกแห่งหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ยกเว้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ทุรกันดาร และขาดแคลนระดับ 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สตูล) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ , เทพา , นาทวี , สะบ้าย้อย) รวมถึงผู้ที่ขอย้ายไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

### เภสัชกร

ผู้ขอย้ายต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องไม่เป็นการย้ายเพื่อปฏิบัติราชการในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล (นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี , นครปฐม , สมุทรสาคร)

## 2. การโอน

### แพทย์

กรณีขอโอนไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการอื่น จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีเหตุผลความจำเป็นให้เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา เป็นราย ๆ ไป

ทั้งนี้ การย้าย โอน หรือยืมตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการในส่วนกลาง หากปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ พิจารณานุมัติก่อน

### ทันตแพทย์

กรณีขอโอนไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการอื่น จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตพิจารณาก่อนเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ การโอนทันตแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้ส่วนราชการดำเนินการให้โอนและรับโอนได้ โดยให้ส่วนราชการที่รับโอนรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อทราบ สำหรับการโอน ย้าย หรือยืมตัว เพื่อเข้าปฏิบัติราชการในส่วนกลางให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ พิจารณาก่อน เป็นรายกรณี ยกเว้น การโอนไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยในส่วนกลางหรือมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการได้

### **เภสัชกร**

1. กรณีขอโอนไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการอื่นนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล (นนทบุรี , สมุทรปราการ , ปทุมธานี , นครปฐม , สมุทรสาคร) จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. กรณีขอโอนไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการอื่นในส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ การโอนเภสัชกร ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้ส่วนราชการดำเนินการให้โอนและรับโอนได้ โดยให้ส่วนราชการที่รับโอนรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ เพื่อทราบ ยกเว้น การโอน ย้าย หรือยืมตัว เพื่อเข้าปฏิบัติราชการในส่วนกลางให้เสนอคณะกรรมการ ฯ พิจารณาก่อน เป็นรายกรณี

### **3. การลาศึกษาต่อของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร**

กรณีศึกษาต่อในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดที่จะพิจารณาอนุญาตตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ แล้วรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อทราบ ทั้งนี้ ระยะเวลาระหว่างลาศึกษาต่อไม่นับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุน

### **4. การลาออกจากราชการของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร**

ในกรณีที่แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ไม่ได้ปฏิบัติราชการตามปกติเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ไม่ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหรือได้รับอนุมัติให้ลาออก หรือมีคำสั่งให้พ้นจากราชการไปแล้วเป็นต้น ให้ส่วนราชการที่ออกคำสั่งรับแจ้งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการคิดคำนวณเงินที่

จะต้องชดใช้ให้แก่ทางราชการให้มหาวิทยาลัยคู่สัญญาทราบภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ กำหนดให้มารายงานตัว หรือวันที่มีคำสั่งให้แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้นั้นพ้นจาก ราชการ โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรียกเก็บเงินชดใช้ทุน ของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาได้อย่างถูกต้อง เช่น

4.1 กำหนดวันที่ให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

4.2 วัน เดือน ปี ที่เริ่มปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

4.3 รายละเอียดการลาศึกษา/ฝึกอบรม

1) วัน เดือน ปีที่หยุดราชการเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม

2) วัน เดือน ปี ที่สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม หรือยุติการศึกษา/ฝึกอบรม

4.4 วัน เดือน ปีที่กลับเข้าปฏิบัติราชการ หลังจากการลาศึกษา/ฝึกอบรม

4.5 วัน เดือน ปีที่ส่วนราชการมีคำสั่งให้พ้นจากราชการ

ยกเว้น กรณีที่แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการ ชดใช้ทุนดำรงตำแหน่งอยู่ที่ยกเว้น (ตำแหน่งสำหรับงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ขอให้จังหวัดรับแจ้งรายละเอียดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นางศิริพร กัญชนะ)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0 2590 1341

โทรสาร 0 2590 1355 , 0 2590 1424